

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๐๕๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร และสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และรวบรวมผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยี่ยมวารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น กรณีเยี่ยมวารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนมจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการประเมินผลงานดังกล่าว ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบ และให้ตรวจสอบการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งและสามารถนำไปใช้ได้นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้รับรองเอกสาร ดังนี้

๑. แบบ วฐ. ๑
๒. แบบ วฐ.๒
๓. ผลการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๔. คู่มือการศึกษา
๕. ใบประกอบวิชาชีพครู

แล้วสำเนาเอกสารรายงาน ก.จ.จ.นครพนม/ ก.อบต.จังหวัดนครพนม แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหากพบว่าไม่มีคุณสมบัติในการแต่งตั้งก็ให้รายงานเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๓๒๐

๒
18 พ.ค. ๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขทะเบียนรับ 3975 วันที่ 19 พ.ค. 2566
 ผ.บ.พ. กง.บ.ก. กง.ส.ส. กง.ก.ม. กง.ก.ง. กง.บ.ป.



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๔

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รุ่น ณ นางนุช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, โรงแรมเมอร์เท็นบีชไฮเต็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, โรงแรมไพลิน พิษณุโลก อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอกองสอง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำส่งคณะกรรมการ ประเมินผลงานต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลงานได้นำส่งผลการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเพื่อให้การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงขอแจ้งผลการประเมินให้ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทราบ และนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้ตรวจสอบว่าข้าราชการ หรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จากนั้นให้ นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนา ภายหลังจากวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

/ให้การ...

ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป (นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนาฯ) ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) local_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมสำเนาบัตรโดยระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายอิทธิวัฒน์ สงข์ทอง
โทร. ๐๘๕ - ๙๖๖๙๕๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยี่ยมยา รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)

จังหวัดนครพนม

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
๑	อบจ.นครพนม	รร.กีฬาจังหวัดนครพนม	นาย	วิภูษิต	บุตรเวส ✓	ครู	ผ่าน
๒	อบต.โคกหินแฮ่	ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่	นาง	ไพรวลัย	ยงยันต์ ✓	ครู	ผ่าน
๓	อบต.ท่าบ่อสงคราม	ศพด.บ้านดอนแดง	นาง	กลอยใจ	ดีวันไชย ✓	ครู	ผ่าน
๔	อบต.ท่าบ่อสงคราม	ศพด.บ้านนาเพียง	นาง	พริธิกา	คัชเชียว ✓	ครู	ผ่าน
๕	อบต.นางาม	ศพด.อบต.นางาม	นาง	จันทร์เพ็ญ	ศรีขว้าง ✓	ครู	ผ่าน
๖	อบต.หนองย่างชั้น	ศพด.บ้านนาดี	น.ส.	ภาวนา	หงษาวงค์ ✓	ครู	ผ่าน

